



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๐

ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๓๔๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒๒) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งส่วนกลาง และทุกวิทยาเขตที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือได้เดินทางไปทำภารกิจในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่งที่จังหวัดสมุทรสาครประกาศไว้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือได้เดินทางไปทำภารกิจในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้นิสิตเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่พักโดยแจ้งรายชื่อและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยทราบใน google form ของสำนักบริหารการการศึกษาที่เว็บไซต์ <https://registrar.ku.ac.th/covid-19-std-report> เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการประสานอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อจัดการสอนออนไลน์หรือมอบหมายงานแก่นิสิตต่อไป โดยให้นิสิตงดการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ และเฝ้าสังเกตอาการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที

๒. ใ้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณา มอบหมายงานและกำหนดรูปแบบงานที่เหมาะสมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานต่อเนื่องอย่างเรียบร้อย

๓. สำหรับนิสิตและบุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ได้พักอาศัยหรือเดินทางไปทำภารกิจในจังหวัดสมุทรสาคร ให้งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนต่างชาติดูอย่างหนาแน่น และเขตจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไปอย่างเคร่งครัด

และขอให้รองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขต รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานช่วยดูแลให้แนวปฏิบัติในฉบับดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่อง การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) และการจัดเตรียม อุปกรณ์เจลล้างมือให้ทั่วถึง

๔. กรณีที่ส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจรงค์ วชิรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์